

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การทบทวนประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนครบ ๒ ปี ประกอบด้วย

๑. ประกาศฯ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๓ ราย

๒. ประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ ราย

๓. ประกาศฯ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔ ราย

และประกาศที่จะครบกำหนด ๒ ปี ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ ประกาศฯ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งขึ้นทะเบียนฯ จำนวน ๕ ราย รวมทั้งสิ้น ๕๒ คน

โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบการลาออกของนางจิตราภา สุนทรพิพิธ

๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงด้านการขึ้นทะเบียนของนางสาวนภรัตน์ วรรณรัตน์ วรรณรัตน์สุทร จากเดิมเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสันติวิธี และการไกล่เกลี่ย” ขอเปลี่ยนแปลงเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา” แทน

๓. เห็นชอบให้กำหนดเวลาการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดว่า จนกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบันจะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

๔. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. ร่างแนวปฏิบัติในการให้ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างแนวปฏิบัติในการให้ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติในการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ....

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. .... และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๔. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เป็นคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘ คน และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย และกลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกันจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๕. สรุปการประชุม “เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย” (วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปการประชุม “เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการจัดการผลกระทบจากการพัฒนา กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย” เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยด้านชายแดนศึกษา ซึ่งนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายเอกชัย ปันแก้ว นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักวิจัยและวิชาการ เป็นผู้จัดการรายงานประมวลสรุปผลการประชุมดังกล่าว

#### ๖. นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการประจำปีและงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ณ สำนักงานมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการประจำปีและงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ) และเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นองค์กรร่วมจัด ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “การผลักดันนโยบายสาธารณะและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน” และมีพิธีมอบรางวัล “ดาวจรัสแสง”

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้นักพัฒนารุ่นใหม่ที่ทำงานส่งเสริมคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน ซึ่งนางเตือนใจ ดีเทศน์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

**๗. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและกิจการธุรกิจอื่นๆ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะทำงานว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนกับบริษัทข้ามชาติและกิจการธุรกิจอื่นๆ ได้มีแถลงการณ์เมื่อสิ้นสุดการเยือนประเทศไทยโดยคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าวมีความเห็นเกี่ยวกับ กสม. ในประเด็นเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้พยายามเสริมสร้างสถานะที่เป็นอิสระตามหลักการปารีส และให้มีตัวแทนจากภาคประชาสังคมในการคัดเลือก กสม. อย่างไรก็ตาม มีข้อห่วงกังวล เนื่องจาก กสม. ถูกไลรอนอำนาจสำคัญในการส่งข้อร้องเรียนไปยังศาล การห้าม กสม. เข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใดๆ ที่ไม่ได้จัดโดย กสม. เอง และการกำหนดให้ กสม. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงกรณีที่มีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมองว่าเป็นการบั่นทอนสถานะที่เป็นสถาบันที่เป็นกลางของ กสม. และมีข้อเสนอแนะว่า กสม. ควรได้รับอำนาจในการใกล้เคียงข้อพิพาทและออกคำสั่งเรื่องการเยียวยาที่มีผลบังคับได้ รวมถึงการจ่ายค่าชดเชยด้วย นอกจากนี้ กสม. ควรได้รับการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนในการร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอื่นๆ ในการจัดการกรณีข้ามพรมแดน